

Bước tiến trong xây dựng đô thị thông minh



Cán bộ kỹ thuật vận hành thử nghiệm hệ thống camera thông minh thực hiện giám sát an ninh, giao thông.

Việc đưa vào vận hành hệ thống camera thông minh thêm khẳng định nỗ lực của tỉnh trong việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội hướng tới

phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Năm 2020, với sự tập trung chỉ đạo, đầu tư có trọng điểm của tỉnh, nhiều thành tựu trong ứng dụng CNTT được tích cực triển khai như: thực hiện chuyển đổi số, điều chỉnh bổ sung

kiến trúc chính quyền điện tử; thí điểm các dịch vụ của đô thị thông minh (ĐTTM); các dịch vụ giám sát hành chính công, giám sát truyền thông báo chí, phòng học không giấy tờ... Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, Sở Thông

tin và Truyền thông đã chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai thuê thiết bị, kênh truyền, dịch vụ vận hành triển khai hệ thống camera thông minh thực hiện giám sát giao thông, an ninh của thành phố Thái Bình và tại 5 cửa ngõ của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Liên danh Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel và Công ty Cổ phần Biển Bạc đã triển khai lắp đặt 124 mắt camera tại 6 nút giao thông quan trọng, 5 điểm cầu cửa ngõ của tỉnh, 18 vị trí an ninh trọng yếu và 1 vị trí quan sát từ trên cao để giám sát toàn cảnh địa bàn thành phố Thái Bình cùng các thiết bị lưu trữ, xử lý, tính toán, hiển thị lắp đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và các đơn vị chức năng của Công an tỉnh. Hệ thống camera với những ưu điểm vượt trội như: giám sát ngày và đêm, cung cấp đầy đủ dữ liệu thông tin về phương tiện, tình huống xảy ra, tự động nhận diện khuôn mặt, báo cáo các vị trí đối tượng, phát hiện đám đông và đưa

ra cảnh báo nghi vấn... Hệ thống camera sẽ hỗ trợ đắc lực trong việc giám sát giao thông, tìm kiếm, nhận diện, truy xuất dữ liệu hình ảnh theo nhóm, theo địa điểm các hành vi vi phạm giao thông, các đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn. Sau khai trương, hệ thống đang trong quá trình hoạt động thử nghiệm và chuyển giao công nghệ cho ngành Công an khai thác. Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Hệ thống camera giám sát là một trong những hạng mục quan trọng xây dựng ĐTTM, là công cụ hữu hiệu giúp lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, quản lý, đấu tranh, kiểm soát với các đối tượng hình sự, dấu hiệu tụ tập băng nhóm. Đặc biệt, giúp lực lượng chức năng có thêm kênh thông tin hiệu quả nhằm phát hiện, xử lý phạt nguội những hành vi vi phạm giao thông, tạo sức răn đe và nâng cao ý thức tự giác, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông, chấp hành tốt quy định Luật Giao thông đường bộ của mỗi người dân để bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng, giảm tỷ lệ vi phạm trật tự an toàn giao thông. Thời gian tới, thông qua việc bố trí lực

lượng, khai thác hiệu quả hệ thống sẽ giúp Công an tỉnh giảm tải sức ép nhân lực, thời gian trong công tác tuần tra, kiểm soát trật tự, an ninh và phát hiện kịp thời, có chứng cứ pháp lý về hình ảnh để cung cấp cho lực lượng chức năng khi điều tra các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Thông qua các phương tiện truyền thông, khi biết thành phố có hệ thống camera giám sát, bà Ngô Thu Hương, tổ 7, phường Kỳ Bá chia sẻ: Chúng tôi rất ủng hộ cơ quan chức năng khi đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông. Bên cạnh việc góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thông qua hình thức giám sát, phạt nguội sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những vi phạm giao thông sơ đẳng, nâng cao ý thức của người dân, giúp lực lượng chức năng quản lý giao thông an toàn và thuận tiện hơn.

Sau giai đoạn hoạt động thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật vận hành, hệ thống camera thông minh sẽ sớm được đưa vào khai thác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, đẩy nhanh tiến độ xây dựng ĐTTM của tỉnh Thái Bình.

TRINH CƯỜNG

Trong năm qua, hoạt động tình nguyện đã được Huyện đoàn Kiến Xương triển khai rộng khắp và trở thành phong trào xuyên suốt của thanh niên trong toàn huyện. Khắp các địa phương đều có những công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực mang dấu ấn của thanh niên.

Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", tuổi trẻ Kiến Xương đã có mặt ở khắp mọi nơi tham gia các hoạt động cụ thể, thiết thực. Chị Bùi Thị Hoa, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bình Định cho biết: Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song với tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn Thanh niên xã đã tổ chức phát khẩu trang miễn phí 2 đợt với 2.000 chiếc cho nhân dân; phát tờ rơi và tuyên truyền để nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh. Ngoài những phần việc như trồng cây xanh, trồng hoa, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, Đoàn Thanh niên xã còn chú trọng tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, đặc biệt là đã thành lập được quỹ tình nghĩa để giúp đỡ đoàn viên, thanh thiếu niên, các em học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ ở Bình Định, ở xã Vũ Quý, những phần việc của thanh

KIẾN XƯƠNG

Nhiều công trình, phần việc mang đậm dấu ấn của thanh niên

niên cũng ghi dấu khá đậm nét. Anh Đoàn Xuân Triều, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vũ Quý khẳng định: Năm 2020, ngoài việc chung tay với chính quyền địa phương đẩy lùi dịch Covid-19, Đoàn Thanh niên xã đã huy động mọi nguồn lực xã hội để

chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, trẻ em yếu thế. Phát động đoàn viên thanh niên ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt và đã thành lập đội thanh niên

xung kích phòng, chống lụt bão với 20 thành viên để sẵn sàng nhận nhiệm vụ chi viện, khắc phục hậu quả khi mưa bão xảy ra. Có thể khẳng định, các phong trào do Huyện đoàn Kiến Xương phát động đã đi vào cuộc sống, lan tỏa

trong cộng đồng xã hội, tạo không khí thi đua sôi nổi trên toàn huyện, hướng tinh cảm, suy nghĩ, hành động và lý tưởng của thanh niên đến với cộng đồng. Chị Bùi Thị Hòa, Phó Bí thư Huyện đoàn Kiến Xương khẳng định: Thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện, Huyện đoàn Kiến Xương đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức sôi nổi các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tổ chức các hoạt động tình nguyện với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Điển hình như trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn huyện đăng ký, đảm nhận 28 công trình, 2.315 phần việc thanh niên trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Nổi bật như xây dựng vườn hoa thanh niên tại Trường THPT Chu Văn An; chỉnh trang sân vận động xã Hòa Bình, Bình Định; công trình điện thấp sáng sân bóng và làm khăn đài của xã Vũ Công, Trà Giang... Trong năm, Huyện đoàn



Ra quân vệ sinh môi trường của Đoàn Thanh niên xã Vũ Quý (Kiến Xương).

Những năm qua, xã Đông Minh (Tiền Hải) thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ.

Ông Bùi Duy Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Minh cho biết: Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn là một nội dung trọng tâm trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của xã Đông Minh. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển quân theo đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao. Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Đông Minh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của huyện tích cực triển khai công tác

ĐÔNG MINH

Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự đến các tầng lớp nhân dân. Công tác đăng ký, quản lý, phúc tra, sơ tuyển công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được UBND xã triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả. Mặt khác, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã được phân công phụ trách từng thôn năm chắc tình hình tư tưởng của từng thanh niên trước khi đi khám sức khỏe. MTTQ xã cùng các đoàn thể và các thôn thường xuyên thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn để thanh

niên được lệnh gọi yên tâm đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Quá trình thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn theo dõi, kiểm tra chặt chẽ kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền lợi của công dân. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã cũng xác định một số chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, trong đó các thanh niên có lý lịch rõ ràng, chính trị đạo đức tốt; bảo đảm đạt trình độ học vấn; sức khỏe tốt, ưu tiên những thanh niên

đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, đào tạo nghề mà quân đội có nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, Ban CHQS xã phối hợp với Đài Truyền thanh thường xuyên thực hiện các tin, bài về công tác tuyển chọn, vận động gọi thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua các tin, bài nhằm nêu gương các điển hình về tinh thần xung phong, tự nguyện, chấp hành tốt lệnh gọi nhập ngũ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên các thanh niên nhận được lệnh đã tập trung đến khám sơ tuyển và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển.

Năm 2021, xã Đông Minh dự kiến động viên chỉ tiêu tuyển chọn 31 thanh niên nhập ngũ. Thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã xuống lệnh gọi 225 thanh niên, trong đó có 140 thanh niên được khám sơ tuyển ở cấp xã. Phát huy truyền thống quê hương nhiều năm liền vượt chỉ tiêu giao quân, với phương châm "tuyển người nào, chắc người đó", bảo đảm chất lượng tân binh giao về các đơn vị, Đông Minh đã điều lên huyện khám 60 thanh niên. Kết quả có 51 thanh niên đã được sức khỏe đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự. Thời gian tới, đối với những thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2021 các đoàn thể từ thôn, xã sẽ đến nhà vận động, thuyết phục, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng để có biện pháp thiết thực trong tuyên truyền, giáo dục, động viên công dân và gia đình. Theo kế hoạch, trước ngày giao quân, đã tạo không khí vui

vẻ, phấn khởi, Ban CHQS xã và các đoàn thể sẽ tổ chức gặp mặt, tặng quà để thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, xã

Đông Minh cũng luôn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội như: thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình có quân nhân tại ngũ gặp khó khăn. Tổ chức tốt việc đón tiếp, đăng ký, quản lý và giới thiệu

việc làm cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương đã tạo niềm tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

MANH THẮNG



Thanh niên xã Đông Minh thực hiện lệnh điều khám sức khỏe tại Ban CHQS huyện Tiền Hải.

Đại hội đại biểu lần thứ XI Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Y Dược Thái Bình vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Thời gian qua, phong trào "Sinh viên 5 tốt" của Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Y Dược Thái Bình phát triển mạnh mẽ. Hội liên tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục hội viên, sinh viên; tăng cường tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giao lưu với những tấm gương vượt khó, vươn lên của Trường. Trong nhiệm kỳ, Hội tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường cho sinh viên học tập, sáng tạo, rèn luyện... Hàng năm, Hội vận động hội viên tham gia hiến máu 3 đợt, hiến lượng máu 1.500 đơn vị/năm, các hoạt động tình nguyện thu hút hàng nghìn lượt sinh viên tham gia vì cuộc sống cộng đồng. Nhờ đó, 3 năm liên tục, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Y Dược Thái Bình vinh dự được nhận cờ thi đua và bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2020 - 2023, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Y Dược Thái Bình đặt ra mục tiêu: 100% hội viên, sinh viên đăng ký thực hiện nếp sống văn hóa; có ít nhất 3 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trung ương; có 30 - 40 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học. Mỗi hội viên, sinh viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện.

Tại Đại hội, đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã trao cờ thi đua của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Y Dược Thái Bình do có thành tích xuất sắc trong công tác học tập và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Đại hội đã bầu 21 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Y Dược Thái Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

QUYNH LƯU

Khen thưởng 49 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ATVSTP

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ngành Y tế hiện đang quản lý hơn 10.400 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hơn 5.740 cơ sở; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố là 4.660 cơ sở. Trong năm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thông tin truyền thông về ATVSTP; thành lập 395 đoàn thanh tra, kiểm tra ATVSTP trong lĩnh vực ngành quản lý tại hơn 6.350 cơ sở. Năm 2020, Chi cục ATVSTP tỉnh đã lấy mẫu, giám sát nhanh gần 3.400 mẫu thực phẩm để thực hiện các xét nghiệm hóa lý, vi sinh. Công tác phối hợp điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm, các sự cố về ATVSTP được thực hiện kịp thời. 100% thủ tục hành chính về lĩnh vực ATVSTP được xử lý đúng quy trình, bảo đảm về thời gian. Bên cạnh đó, Chi cục ATVSTP tỉnh và trung tâm y tế các huyện, thành phố cũng đã triển khai xây dựng 120 mô hình điểm về ATVSTP.

Năm 2021, Chi cục ATVSTP tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm đối với nhóm thực phẩm có nguy cơ cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thực phẩm; mở rộng triển khai các mô hình điểm về ATVSTP; tăng cường công tác truyền thông và phối hợp liên ngành thực hiện thanh tra, giám sát bảo đảm ATVSTP trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Sở Y tế đã trao tặng giấy khen cho 28 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ATVSTP năm 2020.

HOÀNG LANH

THU THUY